

SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

“THỰC HÀNH SỰ PHẠM THƯỜNG XUYÊN” TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Ths. Đỗ Hồng Lĩnh

Thực hiện Kế hoạch Thực hành sự phạm thường xuyên năm học 2020-2021, Tổ Nghiệp vụ Tiểu học, Khoa Tiểu học – Mầm non đã tổ chức cho sinh viên các lớp D10TH1,2, D11TH và C25TH đi dự giờ tại một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động thường niên giúp sinh viên được trải nghiệm thực tế sau những giờ học lí thuyết trên lớp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hoa Lư.

Tại những buổi dự giờ thăm lớp ở các trường Tiểu học Nam Thành, Tiểu học Lê Hồng Phong, Tiểu học Ninh Phúc... các bạn sinh viên rất hào hứng khi được nghe đại diện Ban Giám hiệu các trường báo cáo tình hình chung về các hoạt động giáo dục của nhà trường. Các em được các thầy, cô giáo là tổ trưởng chuyên môn chia sẻ về thực tiễn dạy – học tại các trường tiểu học và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp...

Thực hiện học phần *Thực hành sự phạm thường xuyên* tại các trường tiểu học trong thời gian có nhiều ngày lễ lớn của ngành giáo dục, sinh viên được tham dự rất nhiều các hoạt động, phong trào thi đua trong dạy và học chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Các em được dự nhiều giờ dạy thao giảng ở các khối lớp và các môn học (Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội, Đạo đức, Tiếng Anh...) giúp sinh viên có môi trường tốt để quan sát những kĩ năng sự phạm chung và các kĩ năng chuyên biệt trong việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường tiểu học.

Điều đặc biệt trong đợt rèn nghiệp vụ sự phạm thường xuyên năm học này là các bạn sinh viên được dự giờ thao giảng của rất nhiều anh/chị vừa tốt nghiệp tháng 6/2020 của khoa Tiểu học – Mầm non, trường Đại học Hoa Lư (D9 Tiểu

học). Sự tự tin trong chuyên môn và phong thái trên lớp của các anh/chị sinh viên khi có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Ninh Bình càng tạo niềm tưởng sâu sắc cho các bạn sinh viên về ngành nghề mình đã chọn.

Sau mỗi buổi thực tế, sinh viên phải viết bài thu hoạch cá nhân hoặc nhóm về hoạt động dạy học và giáo dục, đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học để giảng viên đánh giá, chấm điểm. Kết quả cho thấy, qua hoạt động thực tế, sinh viên chuyên ngành tiểu học đã có những định hướng đúng đắn, cần thiết về nghề nghiệp mình đã lựa chọn; được bồi dưỡng tình cảm, yêu nghề, mến trẻ; có ý thức trong quá trình tự học, tự nghiên cứu và rèn nghề.







Thật liệt chào mừng
các thầy cô giáo
về dự giờ với lớp 3A

THI ĐUA DẠY

Chủ đề ngày
Sáng